

ที่	แหล่งเรียนรู้	ความสำคัญ
	แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	
1	หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2	ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3	ห้องเฉลิมพระเกียรติ ร.9	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6	ห้องจริยธรรม	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7	ห้องแนะแนว	ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน
8	ห้องคหกรรม	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9	ห้องพยาบาล	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
10	ห้องศิลปะ	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะศึกษา
11	ห้องอุตสาหกรรม	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12	ห้องเกษตรกรรม	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13	ห้องดนตรี	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
14	ห้องนาฏศิลป์	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
15	ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

16	ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17	ต้นไม้ทรงปลูก	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
18	ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19	สนามฟุตบอลพร้อมคู่วิ่ง	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
20	สนามบาสเกตบอล	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
21	สนามวอลเลย์บอล	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
22	ลานอเนกประสงค์	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่	แหล่งเรียนรู้	ความสำคัญ
	แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน	
1	วัดป่าวิสุทธิธรรม	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2	วัดศรีสุพรรณ	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3	วัดบ้านห้วยแคน	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4	วัดดอยธรรมเจดีย์	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5	โบสถ์ดิน วัดป่าพุทธนิมิตสถิตศรีมาราม	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6	ภูผาต่าง	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7	ประตुरะบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
8	แหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ บ้านห้วยยาง	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
9	โคขุน ชุมชนภูไทยบ้านห้วยหีบ	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
10	พิพิธภัณฑ์บ้านป่าท่อม – ป่าไต้	ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้